


CUC KSTIME

## Thông tin chi tiết của góp ý

Ngôn ngữ	Tiếng Việt
Loại chủ đề	Hỏi - Đáp
Chủ đề	Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời
Họ tên	Vũ Thị Đào
Email	nhung.886@gmail.com
Số điện thoại	0205 3500404
Địa chỉ	36 ngõ 5 đường Trần Quang Khải. P Chi Lăng. Thành phố Lạng Sơn
Tiêu đề	Chế độ chính sách cho người có công
Nội Dung	Chồng tôi là thương binh, đã làm đơn xin giám định lại vết thương gửi Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn từ ngày 26.6.2016 đến ngày 28.7.2017 được gọi lên hoàn thiện hồ sơ và đến nay không có thông tin liên lạc... Vậy hỏi chế độ chính sách cho người có công giải quyết với thời gian hơn 1 năm trôi như vậy có quá lâu không ạ?
Ngày tạo	29/11/2017 21:45
Nguồn tạo	PORTAL
Trạng thái	hư trả lời
Tệp đính kèm:	<a href="#">gyhk/2017/11/Hoan_5ci1cj4p.doc</a>
Thông tin trả lời	Chưa có trả lời

 [In trang](#)

**Cộng hòa - Xã hội - Chủ nghĩa - Việt Nam**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH LẠI VẾT THƯƠNG CÒN SÓT**

**Kính gửi : Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn**

- Tôi tên là : Liễu Văn Hoàn. Sinh năm 1955. Là thương binh
- Địa chỉ : số nhà 36 ngõ 5 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
- Tôi viết đơn này xin trình bày như sau:

Ngày 26 tháng 6 năm 2016 tôi có làm đơn đề nghị giám định lại vết thương còn sót cùng với phim chụp Xquang và gửi đến tay cán bộ Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí cán bộ phụ trách có nhận hồ sơ và hẹn gia đình đợi cấp trên xem xét hồ sơ và xử lí. Nhưng đến hôm nay đã hơn 1 năm đợi chờ giải quyết tôi lại viết đơn xin phép các đồng chí lưu tâm giải quyết đơn giúp tôi theo đúng chế độ chính sách nhà nước dành cho người có công với cách mạng.

Tháng 12 năm 1972 theo tiếng gọi Tổ Quốc tôi nhập ngũ và tham gia kháng chiến chống Mỹ

Ngày 23 tháng 3 năm 1975 khi tham gia chiến đấu, tôi bị thương và được điều trị.

Hơn 21 năm ( Từ năm 1975 đến năm 1996) . Vào tháng 12 năm 1996 được sự quan tâm của Đảng, chính quyền nhà nước tôi được khám và xác định tỉ lệ thương tật vĩnh viễn là 31% ( Với tình trạng thương tật : VT chót hàm dưới mổ chỉnh hình, Gãy răng T6 lệt hàm ảnh hưởng ăn uống, VT phần mềm rải rác đùi trái và cánh tay phải còn nhiều mảnh nhỏ). Và được xác nhận là thương binh theo quyết định số 98/QĐ-ĐC ngày 15 tháng 1 năm 1997 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Tuy nhiên trong thời gian sinh sống, tôi luôn phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, tê buốt, đau nhức tay, chân . Đặc biệt tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh những người đồng đội xưa ngực áo nhuộm đỏ, người ngã xuống, tay vẫn ôm ghì cây súng. Đó là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh dũng, những đó cũng là nỗi đau, sự mất mát về tinh thần của người đồng đội còn ở lại như tôi.

Năm 2013 tôi bị đau đầu dữ dội và bị ngã, gia đình đưa tôi vào bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn điều trị. Khi chụp phim sọ não bác sĩ phát hiện có dị vật ở phần mềm. Đó là những mảnh kim khí, mảnh đạn còn sót lại trên đầu tôi.

Nay tôi viết đơn này đề nghị giám định lại vết thương còn sót cho tôi.

Vậy kính mong Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn xem xét và giải đáp cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

**Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2017**

Người làm đơn

**Liều Văn Hoàn**